



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของกระทรวงแรงงาน

ด้วยกระทรวงแรงงานกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของกระทรวงแรงงาน ให้แก่ข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงแรงงาน และจังหวัดสมุทรสงคราม (โรงแรมโคโควิว อำเภอเมือง ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี อำเภอบางคนที และโครงการอัมพวา - ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา)

บัดนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๕ คน โดยมีรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอภิญญา สุจริตตานันท์)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน
๑	นางสาววรลักษณ์ กาจหาญ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	สสค. ชัยภูมิ
๒	นางสาวอุดมพร ทำมาทิตติคุณ	นิติกรชำนาญการ	สสค. ปราจีนบุรี
๓	นางมลวิมลย์ นามวงศ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	สสค. อุตรธานี
๔	นางสาววรินทร์พร ยวงนุ่น	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	สสค. ลำปาง
๕	นายสุริยาวัช ทองเที่ยง	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	สสค. ชลบุรี

รายชื่อข้าราชการ (สำรอง)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน
๑	นางสาวจิราวรรณ นครคุปต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	สำนักแรงงานสัมพันธ์
๒	นายปรีศนัย สวามิชัย	นิติกรชำนาญการ	สสค. อุบลราชธานี
๓	นางสาวภัทราพร เลิศสวัสดิ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	สำนักแรงงานสัมพันธ์
๔	นางวชิราพรรณ จันทร์เขต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สสค. สุรินทร์
๕	นางรัชชก คำอ้ายอาจ	นิติกรชำนาญการ	สสค. ลำปาง
๖	นางพรรณเพ็ญ เปี้ยปลุก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	สสค. เชียงใหม่
๗	นางสาวอรุณธิดา ธาราศักดิ์	นิติกรชำนาญการ	กองนิติการ
๘	นางสาวภมรมาศ เกษร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๙	นายปราโมทย์ อ่อนแก้ว	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กองความปลอดภัยแรงงาน
๑๐	นายวุฒิสิทธิ แสนสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน



กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
กองการเจ้าหน้าที่